

หัวข้อข่าว : ชวนใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” เฟส 3 วันนี้วันสุดท้าย ย้ำหากใช้ไม่หมดทบสิทธิเฟส 4 ไม่ได้

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 31 ธันวาคม 2564

ที่มา : [www.thereporters.co](http://www.thereporters.co)

# THE REPORTERS

HOME POLITICS PEOPLE SPECIAL ▾ HUMANITY ▾ WORLD ▾ NEWS ▾

Home > BUSINESS

BUSINESS

## ชวนใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” เฟส 3 วันนี้วันสุดท้าย ย้ำหากใช้ไม่หมดทบสิทธิเฟส 4 ไม่ได้

By Admin2 31 ธันวาคม 2021 253



หัวข้อข่าว : ชาวผู้ใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” เฟส 3 วันนี้วันสุดท้าย ย้ำหากใช้ไม่หมดทบทสิทธิเฟส 4 ไม่ได้

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 31 ธันวาคม 2564

ที่มา : [www.thereporters.co](http://www.thereporters.co)



นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจมาตรการฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่ง ที่ล่าสุดกรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2021” ได้ทำการสำรวจผลงานของรัฐบาลพบว่าโครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ร้อยละ 49.6 สะท้อนถึงการช่วยเหลือเยียวยาตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพประจำวันได้เห็นผล

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมาตรการใช้จ่ายลดค่าครองชีพจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รวมทั้งเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ความคืบหน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564) ผู้ใช้สิทธิสะสม รวม 41.49 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสม รวม 251,403.8 ล้านบาท

ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้ถึงวันนี้เป็นวันสุดท้าย (31 ธ.ค. 64) ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้อีก

“ล่าสุด ครม. ได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย คาดการณ์ว่าจะเริ่มโครงการในเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รักษากำลังซื้อ และทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว